

Source :

มติชน (บ่าย)

Date : 2 ก.พ. 2559

Page : 1,5

No: 59050529

ศาลชงแก้กม.หนึ่คดี 'ไม่มีหมดอายุความ'

ศาลเล็งแก้ กม.ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและ
จำเลย ชงรื้อ กม.ประมวลฯอาญา ผู้ต้องหาหนี
ไม่มีหมดอายุความ ระบุศาลอาญาคดีทุจริตตั้ง
เสร็จ ต.ค. (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

ศาล

เมื่อวันที่ 31 มกราคม ระหว่างการจัด
งานสัมมนาสื่อมวลชนสัมพันธ์สำนักงาน
ศาลยุติธรรม ประจำปี 2559 จ.เพชรบุรี
นายอริคม อินทุพุฒิ เลขาธิการสำนักงาน
ศาลยุติธรรม กล่าวถึงการดำเนินงานของ
ศาลยุติธรรมว่า หลักๆ คือเรื่องปริมาณคดี
ที่มีมาก โดยในปี 2558 มีคดีในศาลชั้นต้น
กว่า 1,404,199 คดี พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว
กว่า 1,215,734 คดี หรือร้อยละ 86.58 คดี
คงค้าง 188,465 คดี ขณะที่ศาลอุทธรณ์ มี
คดี 51,201 คดี พิจารณาแล้วเสร็จ 42,954
คดี คิดเป็นร้อยละ 83.89 มีคดีคงค้าง
8,247 คดี ส่วนศาลฎีกา มีคดี 27,746 คดี
พิจารณาแล้วเสร็จ 14,061 คดี คิดเป็นร้อย
ละ 56.82 มีคดีคงค้าง 10,685 คดี ซึ่งจาก
สถิติดังกล่าวจะเห็นว่า ศาลได้แก้ไขปัญหาคดี
คงค้างได้มากขึ้น

นายอริคมกล่าวต่อว่า อีกปัญหาคือ
เรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน
กับการบังคับใช้กฎหมาย เรื่องการปล่อย
ชั่วคราว ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอแก้ไข
กฎหมายการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและ
จำเลย เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน กับ
การบังคับใช้กฎหมาย ในปี 2558 มีจำนวน
ผู้ต้องขังในเรือนจำกว่า 300,000 คน
ประมาณ 1 ใน 4 คน เป็นผู้ต้องขังอยู่
ระหว่างการพิจารณาคดี ศาลไม่อนุญาต
ให้ปล่อยชั่วคราว ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีผู้
ต้องหาและจำเลยกว่า 27,000 คน ถูกปล่อย
ชั่วคราวแต่หลบหนี หากไทยมีมาร์แชลล์
หรือตำรวจศาลเหมือนต่างประเทศ อาจจะ
หมดปัญหาดังกล่าวได้ แต่ปัจจุบันสำหรับ
ไทยอาจจะเป็นไปได้ยากเพราะต้องใช้งบ

ประมาณสูงมาก ที่ผ่านมาจึงใช้มาตรการ
ออกหมายจับปรับนายประกัน และขณะนี้
ยังได้แก้กฎหมายให้นำกำลังไอเล็ทหรอนิกส์
หรืออีเอ็ม มาใช้กับผู้ต้องหาและจำเลย
ถูกปล่อยชั่วคราวเพื่อป้องกันการหลบหนี
และให้ติดตามตัวได้ง่ายขึ้น ต้องได้รับการ
ยินยอมจากผู้ต้องหาและจำเลยด้วย แต่
หากผู้ต้องหาและจำเลยไม่ยินยอมจะให้ใช้
กำลังไอเล็ทหรอนิกส์ ก็จะเป็นเงื่อนไขสำคัญ
ในการพิจารณาปล่อยชั่วคราว อาจจะไม่
ได้รับการประกันตัว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ก็
พยายามจะเสนอแก้กฎหมายในส่วน
ประมวลวิธีพิจารณาความอาญาในส่วน
เรื่องของการนับอายุความ จะให้เหมือนการ
พิจารณาคดีคำมนุษย์ จะให้ไม่มีอายุความ
สิ้นสุดแม้จำเลยจะหลบหนี

นายอริคมยังกล่าวถึงการตั้งศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายหลัง
ผ่านการพิจารณาร่างกฎหมายจัดตั้งศาล
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า
อยู่ระหว่างเตรียมจัดตั้งศาลดังกล่าว คาด
ว่าจะดำเนินการได้ภายในเดือนตุลาคม
2559 นี้ จะเป็นศาลใช้ระบบได้ส่วน ในการ
พิจารณาคดีสำหรับข้าราชการทุกระดับ แต่
ในส่วนนักการเมือง เป็นอำนาจของศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมือง


นายอริคมกล่าวถึงการดำเนินคดีกับ
กลุ่มแฮกเกอร์บนกรู๊ปเว็บไซต์สำนักงานศาล
ยุติธรรมจนเกิดความเสียหายในระบบ เมื่อ
ช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา ขณะ
นี้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้แล้วบางส่วน
ศาลได้ตรวจสอบระบบต่อเนื่องเพื่อไม่ให้
เกิดช่องโหว่จะให้เกิดในการโจมตีอีก และ
สำนักงานศาลยุติธรรมได้แจ้งความดำเนิน
คดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อพนักงานสอบสวน
กองปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) แล้ว
แต่ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าทางคดี

จากตำรวจ

นายอริคมกล่าวถึงกรณีผู้พิพากษาหญิง
ที่ก่อนหน้านี้มีภาพคลิปเหตุการณ์แสดง
ท่าทีไว้วางใจหรือลงในสื่อโซเชียลว่า ถูก
ส่งไปรักษาในสถานพยาบาล อยู่ในความ
ดูแลของแพทย์ และครอบครัวอย่างใกล้ชิด
ขณะนี้ถือว่าเป็นผู้ป่วย ส่วนการกระทำ
ที่เกิดขึ้นต้องรอการตรวจสอบ ตั้งแต่แรก
ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงว่า
กระทำการผิดวินัยหรือไม่ ขณะนี้ผู้พิพากษา
หญิงไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนเกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาคดี

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีทวิภาชวีวิจารณ์ว่า
ควรจะเพิกถอนใบขับขี่ของผู้พิพากษาหญิง
คนดังกล่าว นายอริคมกล่าวว่า หากเกิด
อุบัติเหตุ และมีการแจ้งความดำเนินคดีเข้าสู่
การพิจารณาของศาล เมื่อนั้นศาลจึงสามารถ
มีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งได้ แต่กรณีของ
ผู้พิพากษาหญิงคนนี้ ยังไม่ได้รับรายงาน
ว่ามีเหตุการณ์แจ้งความเกิดขึ้นดังนั้นจึงเป็น
อำนาจของอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
พิจารณา หรือมีคำสั่งทางปกครองในการ
เพิกถอนใบอนุญาต แต่ขณะนี้ทางกรมการ
ขนส่งทางบกก็ยังไม่มีการสอบถามเรื่องนี้
มายังศาลยุติธรรม เมื่อถามว่าจะมีมาตรการ
ใดๆ ในการลดความเครียดสำหรับผู้
พิพากษาทั่วไปในอนาคตหรือไม่ เพื่อป้องกัน

นายอริคมกล่าวว่า ศาลยุติธรรมมีการ
ตรวจสุขภาพจิตและสุขภาพกายของผู้ช่วย
ผู้พิพากษาทุกคน ที่สอบเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
และตรวจสุขภาพกายทุกปี ส่วนอนาคตอาจ
จะพิจารณามาตรการเพิ่มเติมก็ได้หรือการ
ตรวจสุขภาพจิตประจำปีต่อไป

		Subject Heading :	
Source : ข่าวสด			
Date : 2 ก.พ. 2559	Page : 10	No: 59050809	

สืบพยานตก-พดุมปีโคตนามกับ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 ก.พ. ที่ห้องพิจารณา 704 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดตรวจพยานหลักฐาน คดีกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) บุกรุกทำอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ หมายเลขดำ อ.973/2556 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 9 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง พล.ต.จำลอง ศรีเมือง, นายสนธิ ลิ้มทองกุล แก่นนำพธม.กับแนวร่วมรวม 98 คน เป็นจำเลยที่ 1-98 ในความผิดฐานร่วมกันก่อการร้าย, มั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป เพื่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 135/1, พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2521 และฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน กรณีพวกจำเลยบุกเข้าไปในสนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2551 โดยระหว่างพิจารณาคดี นายสุทธิ อัญญาชัย จำเลยที่ 79 ได้เสียชีวิต ศาลจึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ขณะนี้จึงเหลือจำเลยรวม 97 คน

โดยวันนี้ พล.ต.จำลองและจำเลยอื่นรวม 90 คน เดินทางมาศาล ขณะที่นายสนธิ จำเลยที่ 2 และจำเลยอีก 6 คน รวม 7 คน ไม่มาศาล เนื่องจากป่วย ส่วนนายสนธิติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัด ซึ่งศาลเห็นว่า จำเลยทั้ง 7 รายที่ไม่มาศาลนั้น มีเหตุขัดข้อง ประกอบกับไม่มีเจตนาหลบหนี จึงอนุญาตให้ไม่ต้องมาศาลในวันนี้ได้

ขณะที่การตรวจหลักฐาน อัยการโจทก์ และทนายความจำเลย ได้ยื่นบัญชีพยานบุคคลและเอกสาร โดยศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นว่าพยานที่อัยการโจทก์แถลงจะขอให้นำสืบจำนวน 963 ปากนั้น เห็นควรอนุญาตให้นำพยานเข้าสืบเพียง 565 ปาก ส่วนจำเลยทั้ง 97 คน ศาลให้นำพยานเข้าสืบ รวม 364 ปาก โดยศาลนัดสืบพยานโจทก์ครั้งแรก วันที่ 20 ต.ค. เวลา 09.00 น.


นายสุวัตร อภัยภักดิ์ ทนายความพธม. เปิดเผยว่า ช่วงเช้าวันนี้เดินทางไปศาลแพ่ง เพื่อยื่นคำฎีกาผู้คดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาขอให้ชดใช้ค่าเสียหายกว่า 600 ล้านบาท แก่บริษัททำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมกับยื่นคำร้องขอคืนค่าธรรมเนียมศาล 7 ล้านบาท ที่จำเลยทั้ง 13 คน จะต้องจ่ายในวันที่ยื่นฎีกานี้ไว้ก่อน ซึ่งศาลแพ่งนัดไต่สวนคำร้องการขอคืนค่าธรรมเนียมศาลในการยื่นฎีกา วันที่ 21 มี.ค. เวลา 09.00 น.

ต่อมาเวลา 13.00 น. ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก น.ส.พวงทิพย์ บุญสนอง ทีมทนายแกนนำกลุ่มพธม. ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดจากกองทุนพันธมิตรฯ ขอปล่อยชั่วคราว พล.ต.จำลอง และแก่นนำพธม. รวม 8 คน ในความผิดฐานร่วมกันทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหรือวิธีอื่นใดฯ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและความปั่นป่วนในหมู่ประชาชนฯ กรณีเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 51 จำเลยซึ่งเป็นแก่นนำพธม. ได้ปลุกระดมประชาชนไม่ยอมรับการบริหารงานของรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช แล้วชักชวนให้ผู้ชุมนุมหลายหมื่นคนปิดถนนสาธารณะ บุกรุกสถานที่ราชการหลายแห่ง

ศาลได้พิจารณาคำร้องและหลักทรัพย์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้ง 8 คน โดยตีราคาประกันคนละ 2 แสนบาท



ยึดยาว - แกนนำและแนวร่วมพันธมิตรฯ รวม 97 คน เดินทางมาขึ้นศาล เพื่อนัดตรวจ
พยานในคดีปิดสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อปี 2551 โดยศาลนัดสืบ
พยานโจทก์นัดแรกวันที่ 20 ต.ค. 2559 ที่ศาลอาญา รัชดาฯ เมื่อวันที่ 1 ก.พ.

	MATCHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	สยามรัฐ	
Date : 1-2 ก.พ. 2559	Page : 14	No :

อดีตผู้ว่าฯททท.-ลูกสาวขึ้นศาลสู้คดีรับสินบน

ที่ห้องพิจารณา 813 ศาลอาญา เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 59 ศาลได้นัดตรวจพยานหลักฐาน คดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 2 เป็นโจทก์ฟ้องนางจุฑามาศ ศิริวรรณ อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ น.ส.จิตติโสภา ศิริวรรณ บุตรสาว เป็นจำเลยที่ 1-2 ในความผิดฐานเป็นพนักงานเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สิน เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ กระทำการใดๆ โดยมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้อแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิตามสัญญาแก่หน่วยของรัฐ และเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 6, 11 และ พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาหน่วยงานของรัฐ (ฮั้วประมูล) พ.ศ. 2542 มาตรา 12 จาก

กรณีจำเลยรับเงินตอบแทน สามี-ภรรยาชาวสหรัฐอเมริกา นักธุรกิจภาพยนตร์ เพื่อให้ได้สิทธิในการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2002 - 2007 (หรือปี พ.ศ.2545 - 2550) มูลค่ากว่า 60 ล้านบาท โดยอัยการยื่นฟ้องคดี เมื่อวันที่ 25 ส.ค.58 ที่ผ่านมา โดยวันนี้เป็นการตรวจพยานหลักฐานต่อจากเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 58 ซึ่งวันนี้ นางจุฑามาศ เดินทางมาพร้อมกับบุตรสาว และนายธนากรแหวกวารี ทนายความ และได้ยื่นพยานเอกสาร และพยานวัตถุเพิ่มเติม และบัญชีพยานบุคคลหลายสิบปาก ซึ่งศาลพิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยนำพยานเข้าไต่สวนได้ 18 ปากและกำหนดวันไต่สวนพยานโจทก์-จำเลยรวม 12 นัด เริ่มไต่สวนพยานโจทก์นัดแรก 24 พ.ค. นี้ และสิ้นสุดการไต่สวนพยานจำเลยนัดสุดท้าย 10 ส.ค. นี้



ขึ้นศาล...ศาลนัดตรวจพยานหลักฐาน ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 2 เป็นโจทก์ฟ้องนางจุฑามาศ ศิริวรรณ อายุ 69 ปี (ขวา) อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นจำเลยกรณีรับเงินตอบแทนจากนักธุรกิจภาพยนตร์ เพื่อให้ได้สิทธิในการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ มูลค่ากว่า 60 ล้านบาท ที่ห้องพิจารณา 813 ศาลอาญากนรัชดาภิเษก